

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๖๓/๒๓๑๔



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ ถนนดอนนก
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน จำนวน ๑ ฉบับ
บรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์

ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และ Online ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ รายงานในระบบออนไลน์ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้

๑. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Demand และหรือ Online ดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เรียนแบบ On-Demand และ Online ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต โดยบันทึกเป็นไฟล์เอกเซล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. โรงเรียนที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่เรียนแบบ On-Demand และหรือ Online จัดส่งไฟล์เอกเซลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทร.๐-๗๗๒๗-๓๒๙๘ ต่อ ๓๑

e-mail : dlict@surat1.go.th